



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันที ๑๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑๓ มูลค่าข่าว ๑๕๓,๕๔๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



Daddy's Diary

พ็อบู
contact@cloudbookclub.com
facebook.com/cloudbookclub

อย่ารอนถึงเอนทรานซ์

W มและภรรยาที่มีวันผู้ปกครองที่สนิทกัน เวลาที่มีกิจกรรมอะไรก็เกี่ยวกับลูกๆ เราก็จะผลัดกันมาเล่าสู่กันฟังล่าสุดพ่อก แม่ๆ ในกลุ่มได้ลองพาลูกไปเข้าค่ายที่คณะศึกษาศาสตร์ มศว. ประสานมิตร ที่นั่นจะแบ่งเด็กเป็นกลุ่มมีกิจกรรมหลายอย่างที่ช่วยทำให้รู้ว่าลูกเรากnowsอะไร และช่วยให้รู้พฤติกรรมและการแสดงออกของลูกเราว่าเป็นอย่างไร

ผมฟังแล้วตรงใจเพราะช่วงนี้ลูกชายมีพฤติกรรมที่ซนผิดที่ผิดเวลามากจนต้องกมขมขับ และอยากให้ลูกได้ทักษะการเล่นและทำงานเป็นกลุ่ม ถ้ามีนักวิชาการช่วยวิเคราะห์เสียหน่อยก็คงดี ปรีกษากันเสร็จก็ลงทะเลเบียนออนไลน์แล้วไปนั่งฟังปฐมนิเทศ แต่เมื่อได้ฟังรายละเอียดมากขึ้นจึงทราบว่าเป็นการวัดแววจริยภาพของลูก โดยให้คุณพ่อคุณแม่เล่าให้ฟังถึงจุดเด่นจุดด้อยของลูก แล้วรอดูผลวิเคราะห์จากการทำกิจกรรมวัดแววจริยภาพด้านต่างๆ เมื่อจบโครงการ



สำหรับกลุ่มเด็ก 4-6 ขวบจะไปรอบเช้าวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ (แล้วแต่ทางศูนย์ฯ กำหนด) ไปสัปดาห์ละครั้งต่อเนื่องกัน 8 สัปดาห์ (ปัจจุบันเพิ่มเป็น 10 สัปดาห์) ในแต่ละครั้งจะไปจะมีฐานกิจกรรมให้ลูกๆ ทำไม่ซ้ำกัน โดยแบ่งเด็กเป็นกลุ่ม ผู้ปกครองแค่ไปส่งและไปรับ ไม่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

แม้กระทั่งดูขอดดูเลยครับ เพราะเจ้าหน้าที่จะปิดม่านเพื่อไม่ให้รบกวนสมาธิของเด็กๆ ถ้าอยากรู้ก็ต้องถามลูกเขาเอง เมื่อครบจำนวน

ครั้งตามกำหนด ทางศูนย์ฯ จะนัดผู้ปกครองมาพูดคุย เพื่อสรุปผลวิจัยและให้คำปรึกษาจากนักวิชาการประจำตัวเด็กแต่ละคน ผมเพิ่งไปรับผลลูกชายมาก่อนข้างประทับใจ การประเมินผลด้านสติปัญญาดีมาก โดดเด่นทางด้านความคิด คณิตศาสตร์ ภาษา โดยเฉพาะการถอดรหัสอักษรและสัญลักษณ์ ซึ่งผมและภรรยาไม่ค่อยแปลกใจเพราะเราก็ก่อนเกิดอยู่ตลอดว่าลูกทำด้านเหล่านี้ได้ แต่ที่ไม่เคยทราบคือ ลูกมีความโดดเด่นทางด้านดนตรีด้วยทั้งๆ ที่เราไม่เคยสอนหรือให้ไปเรียนพิเศษที่ไหน วัดแววแบบนี้ก็ตีเหมือนกันครับ เราจะได้ส่งเสริมให้ลูกเรียนในสิ่งที่เขาชอบและตรงกับความถนัดของเขา ไม่ต้องไปนั่งมีนเวลาจะเลือกคณะตอนสอบเอนทรานซ์แบบไม่รู้ทิศทาง

ผมสอบถามนักวิชาการประจำตัวลูกชายเกี่ยวกับด้านพฤติกรรมที่กังวล ปรากฏว่าผลประเมินด้านทักษะชีวิต ด้านสังคม และด้านความเป็นผู้นำก็ออกมาดี แต่มีสัญญาณความไม่มั่นใจในตัวเอง และการมองไม่เห็นคุณค่าในตัวเองซ่อนอยู่ ซึ่งแต่ละจุดนักวิชาการได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมไปปรับใช้ที่บ้านต่อไป

นัดรับผลประเมินครั้งนี้ ผมมีโอกาสได้ฟัง ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธวงศ์ ประธานศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ มาพูดถึงภาพรวมของเด็กในกลุ่มนี้ให้ฟังด้วยว่า เด็กรุ่นใหม่มีไอคิวค่อนข้างสูงกว่าในอดีต เพราะพ่อแม่เอาใจใส่ตั้งแต่อยู่ในท้อง มีกิจกรรมส่งเสริมในด้านต่างๆ เช่น เล่นกีฬา สอนดนตรีและศิลปะ พ่อแม่ทำตัวอย่างให้ลูกดู ทำให้เด็กรุ่นใหม่มีความสามารถหลายด้าน อย่างไรก็ตามเด็กไทยยังติดปัญหาที่วิธีคิด โดยเฉพาะทักษะการคิดสร้างสรรค์ของเด็กไทยยังได้คะแนนน้อยเมื่อเทียบกับเด็กทั่วโลก อย่างไรก็ตาม เด็กบางคนไอคิวดีมาก (ทางศูนย์ฯ ไม่ขอเปิดเผยตัวเลข) แต่สภาพสังคมที่เป็นอยู่กลับลดทอนความสามารถนี้ ทำให้ต้องหาวิธีการกระตุ้นและส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง

สุดท้าย ผมขอฝากการบริหารสมอง "L" และ "จีบ" สลับไปมา ที่ลูกชายเคยมาโชว์ตั้งแต่ครั้งแรกที่ไปวัดแวว ทำนี้เด็กและผู้ใหญ่ลองทำได้นะครับ ส่วนใครที่สนใจที่จะวัดความสามารถของลูก ลองติดต่อทางศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพได้ที่ เบอร์ 02-260-2601 หรือเว็บไซต์ www.giftedcenter.org ครับ ●



